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 รายงานการประชุม 

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง  
(กรอ.จังหวัดระยอง) ครั้งท่ี 6/2559  

วันท่ี 5 กันยายน 2559 เวลา 14.30 น. 
ณ  ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดระยอง  

------------------------------------------------------------------                                                                    

กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมศักด์ิ  สุวรรณสุจริต   ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง                           ประธานที่ประชุมฯ 
2. นายสุรพล สุทธจินดา  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง รองประธานฯ 
3. นายนพดล  ต้ังทรงเจริญ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง รองประธานฯ 
4.  นางสุวรรณา โคต้ี  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง รองประธานฯ 
5. นายวีระพล  พวงพิทยาวุฒิ  ที่ปรึกษา กรอ.จังหวัดระยอง 
6. นางไพรงาม ศิริผันแก้ว  แทนคลงัจังหวัดระยอง 
7. นางสาวสุรินทา ยศต๊ะสา   แทน อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 
8. นายสุริยนต์  จันทร์ศิริ  ประธานชมรมธนาคารจังหวัดระยอง  
9. นางสาวอัมพิกา พ่างสกุล แทน พาณิชย์จังหวัดระยอง 
10. นายวิวัฒน์ชัย หนูทอง  แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 
11. นางสาวจุฑารัตน์  ขาวคม แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
12. นางเสาวนีย์  แก้วประดับ แทน ท้องถิ่นจังหวัดระยอง 
13. นายปรัชญา สมะลาภา  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ 
14. นายสุนทร  เรืองวัฒนานนท์ แทน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง 
15. นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  หัวหน้าส านักงานจังหวัดระยอง                         
16. นายสุรชัย  สุขสวัสด์ิ  ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด   
                                                    ส านักงานจังหวัดระยอง                       
17. นายบุญยืน เลาหวิทยรัตน์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง                       
18. นายปกครอง ชาญโลหะ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง     
19. นายอนุรักษ์ จีนะวัฒน์  เลขาธิการชมรมธนาคารจังหวัดระยอง 

กรรมการฯ ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม (ติดราชการ/ภารกิจส าคัญ) 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง 
2. นายมาโนช  โอสถเจริญ  ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง 
3. นายวราวุธ  ปิ่นเงิน  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม 
4. นายไชยรัตน์  ไตรรัตนจรัสพร ทีป่รึกษา กรอ.จังหวัดระยอง 
5. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง 



รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง คร้ังท่ี 6/๒๕๕9                                                                              ๒ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม/ชี้แจงท่ีประชุม 
1. นายสายันต์  บุญเพ่ิม   แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง 
2. นายอาภร  อมตเวทย์  แรงงานจังหวัดระยอง 
3. นายวิญญู หม่ันการ   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 
4. นายกร  สุวรรณรัฐ  หัวหน้าส านักงานประจ าเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
5. นางกมรวรรณ  จิระวังแก้ววรวุฒิ ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดระยอง 
6. นายจีรวัสส์  เปรมดิษฐ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานจังหวัดระยอง 
7. นายปิโยรส  ศรีค าน้อย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดระยอง 
8. นางสาวอนงค์พร  อารีกุล เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดระยอง 
9. นางสาวศิริกุล  พิสมัย  เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดระยอง 
10. นางสาวนพวรรณ  ชมชื่นมีกุล เจ้าหน้าที่ส านักงานจังหวัดระยอง 
11. นายภูมิเทพ  บุญนาค  นักพัฒนาระบบราชการปฏิบัติการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.3๐ น. 

  เม่ือที่ประชุมพร้อมแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (นายสมศักด์ิ  สุวรรณสุจริต) ได้ด าเนินการตาม
วาระการประชุมฯ ดังนี้ 
 
วาระท่ี ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2558 รับทราบและเห็นชอบ   
ผลการประชุมร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชนเม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ
มอบหมายกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและให้มีการปรับปรุง โครงสร้างเป็ น
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจโดยเพ่ิมเติมองค์ประกอบของ
กรรมการซ่ึงเป็นภาคการศึกษา ภาคประชาสังคมและอ่ืนๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  ซ่ึงโครงสร้าง
คณะกรรมการจะเล็กลงและก าหนดให้มีการประชุม กรอ.จังหวัดเน้นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ  ซ่ึงจังหวัดระยองได้มี
ค าสั่งจังหวัดระยอง ที่ 7559/2558   ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558  แต่งต้ังคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง) เพ่ือท าหน้าที่ในการให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง 
  ส าหรับการประชุมในวันนี้ จังหวัดระยองได้เชิญคณะกรรมการฯ ส่วนราชการและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องมาประชุมเป็นครั้งที่ 6/2559 ร่วมกันเพ่ือหารือร่วมกันในการบริหารงานจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลและตามกรอบแนวทางพัฒนาของจังหวัดระยอง ,ประกอบกับเพ่ือติดตามผลการด าเนินการตามมติที่
ประชุม  กรอ.จังหวัดระยองครั้งที่ผ่านมา และมีข้อเสนอจากคณะกรรมการฯ  เพ่ิมเติมมาเพ่ือร่วมพิจารณา  

 มติท่ีประชุม : ในขณะนี้ประเด็นเรื่อง EEC เป็นเรื่องใหม่ ซ่ึงหลายฝ่ายค่อนข้างกังวล เนื่องจากเป็น
โครงสร้างขนาดใหญ่แต่โครงสร้างเชื่อมต่อไม่มีการพูดถึง โดยเฉพาะการเตรียมทรัพยากรมนุษย์ มอบหมายฝ่าย  
เลขาฯให้ประสานผู้ที่เก่ียวข้องน าความคืบหน้ามารายงานต่อที่ประชุมด้วย โดยเฉพาะประเด็นว่าจังหวัดระยองจะ
เตรียมการรองรับอย่างไร 
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วาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจจังหวัดระยอง ครั้งท่ี 5/๒๕๕9 เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 

    ผู้แทนส านักงานจังหวัดระยอง : ตามที่จังหวัดได้เชิญคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพ่ือ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง ประชุมครั้งที่  5/๒๕๕๙ เม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นั้น 
ส านักงานจังหวัดระยองในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมและเวียนเรื่องให้คณะกรรมการฯ 
รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว พร้อมได้น าเรียนไว้ในเว็บไซต์จังหวัด (www.rayong.go.th) ด้วยแล้ว ทั้งนี้  หาก
กรรมการท่านใดมีความประสงค์จะขอแก้ไขเพ่ิมเติม ให้แจ้งฝ่ายเลขาฯ ได้โดยตรง    

  มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมฯ  
 
วาระท่ี ๓  เรื่อง  เพ่ือทราบ  

 ๓.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจ เดือนกรกฎาคม 2559  และคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ  
     ผู้แทนคลังจังหวัดระยอง : รายงานสถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดระยอง 
ดังนี้   
     1) เศรษฐกิจจังหวัดในเดือนกรกฎาคม 2559 บ่งชี้เศรษฐกิจจังหวัดมีสัญญาณหด
ตัวจากเดือนเดียวกันของปีก่อนและหดตัวต่อเน่ืองจากเดือนก่อนหน้า 
    2) ด้านอุปสงค์หดตัว  (-14.4%)   
      (๑) การบริโภคภาคเอกชน (CP)  +3.4% พิจารณาจาก 
       - ภาษีมูลค่าเพ่ิม  +4.1% 
       - ปริมาณจ าหน่ายรถจักรยานยนต์ -33.5% 
       - ปริมาณรถยนต์นั่งจดทะเบียนใหม่ -6.3% 
      (2) การลงทุนภาคเอกชน (IP)  0.4% พิจารณาจาก 
       - พ้ืนที่อนุญาตก่อสร้าง -11.2% 
       - ปริมาณรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ -44.5% 
              - ขณะทีส่ินเชื่อเพ่ือการลงทุน +5.1% 
                (3) ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ (G)   -40.6%  
                                                  - การเบิกจ่ายรายจ่ายประจ าภาครัฐ -48.2% มีจ านวน 835.9 ล้านบาท  
                                                 - การเบิกจ่ายงบลงทุน -14.6% มีจ านวน 208.6 ล้านบาท   
                                                 - รายจ่ายประจ าท้องถิ่น -17.4 และรายจ่ายลงทุนท้องถิ่น -36.5 
    3) อุปทานขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง (+4.8%) 
        (๑)  ด้ าน อุตสา หกรรม ( IPI) +6.0% พิจา รณาจา กปริมาณกา รใช้ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรม +6.8%  ทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรม +5.3%  จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม +6.5% 
โดยอุตสาหกรรมที่มีเงินทุนสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์ และ
ผลิตโลหะขั้นพ้ืนฐาน              
       (๒) ด้านเกษตรกรรม  (API)  -2.6%  พิจารณาจากปริมาณยางพารา -14.6%       
มันส าปะหลัง -49.7%  สับปะรด -38.9%  ด้านปศุสัตว์  สุกร +13.2%  และไก่เนื้อ -15.2% 
      (๓) ด้านภาคบริการ (SI) +2.1% จ านวนนักท่องเที่ยว +5.4% และอัตราการเข้า
พักโรงแรม +1.9 
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    4) ด้านเสถียรภาพ 
      (1) อัตราเงินเฟ้อทั่วไป อยู่ที่ร้อยละ -0.2 
       (๒) การจ้างงาน มีการจ้างงานจ านวน 539,200 คน หดตัวร้อยละ -0.7 
    5) ด้านรายได้เกษตรกรและราคาผลผลิต 
      (1) รายได้เกษตรกรในจังหวัด ขยายตัวร้อยละ 26.3 
      (๒) ราคาผลผลิตภาคเกษตร ขยายตัวร้อยละ 29.8 
    6) ด้านการเงิน 
      (๑) ปริมาณเงินฝาก  จ านวน  158,990.6  ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 7.3 
       (๒) ปริมาณสินเชื่อ จ านวน 155,977.2  ล้านบาท ขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัว
ลงร้อยละ 4.2 
    7) ด้านการคลัง 
      ดุลเงินงบประมาณในเดือนนี้เกินดุลจ านวน 2,616.1 ล้านบาท สะท้อนบทบาท
การคลังของจังหวัดระยองซ่ึงเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ 
    8) การส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออก 
      จังหวัดระยองมีจ านวนโครงการได้รับอนุมัติเป็นอันดับ 2 มีจ านวน 11 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 31.42 ของจ านวนโครงการ 
      มีเงินทุน 10,069.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.36 
    9) รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จังหวัด
ระยอง 
      - การ เบิ กจ่ าย เงินงบประมา ณร า ยจ่ ายประจ าปี  2559   ภา พรวม 
งบประมาณ  14,190.563  ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 85.90 ล าดับการเบิกจ่ายที่ 56 ของประเทศ 
      - การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (งบจังหวัด)  ภาพรวม งบประมาณ  239.42 
ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 75.74  ล าดับการเบิกจ่ายที่ 34 ของประเทศ 
   

     มติท่ีประชุม : รับทราบตามที่ส านักงานคลังจังหวัดระยองน าเสนอ  
 
    3.2 ผลการประชุมหารือแผนงาน  โครงการและงบประมาณด้านผังเมื อง พลังงาน 
สาธารณูปโภค และการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เพ่ือรองรับโครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)  
   ผู้แทนส านักงานจังหวัดระยอง รายงานว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบหลักการ
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC : Eastern Economic Corridor Development) และ
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)  พิจารณาจัดท าแผนการด าเนินโครงการและ
งบประมาณค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
โดยแบ่งการท างานเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย   
   (1) กลุ่มงานภาพรวมพ้ืนที่ EEC นิคมอุตสาหกรรม เพ่ือคาดการณ์และก าหนดอุปสงค์
พ้ืนที่และระบุที่ต้ังแต่ละกลุ่มประเภทอุตสาหกรรม มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ 
   (2)  งานโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมรองรับการพัฒนา EEC และน าไปสู่การเป็นศูนย์กลาง     
โลจิสติกส์ของภูมิภาค  มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ 
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   (3) กลุ่มงานพัฒนาพ้ืนที่อู่ตะเภา ได้แก่ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ศูนย์ซ่อมบ ารุงอากาศยาน
และท่าเรือจุกเสม็ด (ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ)  มอบหมายให้กองทัพเรือเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ 
   (4) กลุ่มงานพัฒนาเมือง (Urbanization) เพ่ือการวางแผนพัฒนาเมือง ระบบ
สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา ขยะ ฯลฯ  มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ  
     ในส่วนของจังหวัดระยองได้เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณส าหรับโครงการที่มี
ความพร้อม และสามารถด าเนินการได้ในปี 60 – 61   ในส่วนที่เก่ียวข้องไปแล้ว จ านวน 2 แผนงาน 
  1) งานโครงสร้างพ้ืนฐานคมนาคมรองรับการพัฒนา EEC และน าไปสู่การเป็นศูนย์กลาง         
โลจิสติกส์ของภูมิภาค ได้เสนอโครงการผ่านกระทรงคมนาคม จาก 2 หน่วยงาน 
   (1) ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง 1 โครงการ วงเงิน 21.35 ล้านบาท 
   (2) แขวงทางหลวงระยอง จ านวน 9 โครงการ วงเงิน 9,230 ล้านบาท 
   2) กลุ่มงานพัฒนาเมือง  (Urbanization) เสนอผ่านส านักงานคณะกรรมการพัฒนากา ร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้ 
    (1) ผ่านจังหวัดระยอง และกระทรวงมหาดไทย 
     1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 5 โครงการ วงเงิน 745.68 ล้านบาท 
 2. เทศบาลนครระยอง จ านวน 4  วงเงิน 948 ล้านบาท 
 3. ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 1 โครงการ วงเงิน 47.6 
ล้านบาท 
 (2) ผ่านกระทรวงสาธารณสุข 11 โครงการ 772.79 ล้านบาท 
  (3) ผ่าน กปภ. 1,700 ล้านบาท 
 (4) ผ่านกรมชลประทาน 2,247 ล้านบาท  
   (5) ผ่าน East water และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอีกจ านวนหนึ่ง 
 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ และจะแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะต่อไป 
 
   มติท่ีประชุม : รับทราบตามที่ส านักงานจังหวัดระยองน าเสนอ    
 

    3.3 แผนการบริหารจัดการ และแผนการลงทุนระบบน้ าประปาในพ้ืนท่ีระยองของ บริษัท        
ยูนิเวอร์แชล ยูทีลิต้ีส์ จ ากัด (มหาชน) หรือ UU 
    ผู้แทนส านักงานจังหวัดระยอง รายงานว่าจากการประชุมครั้งที่ผ่านมากรรมการฯได้มี
การน าเสนอว่าปัญหาระบบประปาของจังหวัดระยอง ซ่ึงด าเนินการโดย UU  ทราบว่ามีงบลงทุนไม่มากนัก ทั้งที่ มี
การจัดเก็บรายได้จ านวนมาก ท าให้ไม่สามารถเปลี่ยนท่อทางที่ช ารุดหรือเก่าได้ ท าให้น้ าประปาไม่มีคุณภาพ และมี
ข้อร้องเรียนอยู่ตลอดเวลา มอบหมายฝ่ายเลขาฯ ท าหนังสือถึง UU ขอทราบแผนการลงทุนในจังหวัดระยอง นั้น 
      UU ได้มีหนังสือแจ้งว่าได้ด าเนินการลงทุนเพ่ือแก้ไขปัญหาท่อส่งจ่ายน้ าประปาที่ช ารุดอยู่
บ่อยครั้ง ทั้งในส่วนขอระบบผลิตประปา และระบบท่อส่งจ่ายน้ าประปา ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีการ
ลงทุนไม่น้อยกว่า 476 ล้านบาท และได้ศึกษาเพ่ิมเติมที่จะลงทุนอีกไม่น้อยก ว่า 116 ล้านบาท จ านวน 74 
รายการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดส่งแผนให้ กปภ.สาขาระยอง พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   
     มติท่ีประชุม : รับทราบและติดตามผลการด าเนินการ 
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วาระท่ี  4     เรื่อง ติดตามผลการด าเนินการตามมติท่ีประชุมครั้ง ท่ี 5/255๙ 

 4.1 แผนการผลิตและพัฒนาก า ลัง คนอาชี วศึกษาเ พ่ือตอบสนองความต้อง การของ
ตลาดแรงงาน    
   แรงงานจังหวัดระยอง รายงานว่าได้จัดส่งแบบสอบถามซ่ึงมีหนังสือน าส่งโดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยองลงนาม พร้อมซองจดหมาย ติดอากร แสตมป์ส าหรับตอบกลับ (19 กุมภาพันธ์ 2559) ดังนี้ 
    -กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตฯ จ านวน 1,484 สถานประกอบการ จาก 2,030 แห่ง 
    -กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จ านวน 253 สถานประกอบการ 
   การตอบกลับแบบสอบถามอยู่ที่ 19.80% ดังนี้ 
    -กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตฯ ตอบกลับจ านวน 315 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 18.13  
    -กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ตอบกลับจ านวน 29 แห่ง คิดเป็ น        
ร้อยละ 11.46 
   1) ผลประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นล าดับสาขาที่ต้องการ ด้านอุตสาหกรรมการผลิต 
     (1) ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ปิโตเคมี ไฟฟ้า พนักงานซ่อมบ ารุง 
     (2) ช่างอุตสาหกรรมเคมีโพริเมอร์   
     (3) การจัดการและการตลาด 
   2) ผลประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นล าดับสาขาที่ต้องการ  ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
บริการ 
     (1) พนักงานต้อนรับ/บริการ/เสริฟ 
     (2) พนักงานผสมดูแลเครื่องด่ืม 
     (3) ช่างไฟฟ้า/ซ่อมบ ารุง 
 
   คุณวีระพล  พวงพิทยาวุฒิ ถึงแม้จะมีการตอบแบบสอบถามน้อยแต่ก็แสดงให้เห็นว่ามีความ
ต้องการแรงงานประเภทช่างมากที่สุด เสนอให้เชิญผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น 
EEC และ Super cluster เพ่ือร่างหลักสูตรร่วมกัน 
 
    มติท่ีประชุม : รับทราบและให้ส านักงานแรงงานจังหวัดระยองเร่งด าเนินการท าการสรุป
ข้อมูล ฉบับสมบูรณ์ให้แล้วเสร็จ เพ่ือที่จะให้อาชีวะศึกษาจังหวัดระยองใช้ข้อมูลในการจัดท าแผนรองรับต่อไป 
 

 4.2 โครงการถนนเลียบชายฝ่ังทะเลภาคตะวันออก 
    ผู้แทนหอการค้าจังหวัดระยอง รายงานว่าตามที่กรมทางหลวงชนบทได้ศึกษาออกแบบ
เบื้องต้นโครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกไว้แล้วเป็นการเชื่อมต่อจากแกลงไปยังพัทยาเลียบชายฝั่ง
ทะเล ซ่ึงหากมีการก่อสร้างถนนสายนี้จะยกระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง อีกทั้งยังเชื่อมต่อ
โครงการคมนาคมโครงสร้างพ้ืนฐานของรัฐบาล เช่น มอเตอร์เวย์สายพัทยา – มาบตาพุด  สนามบินอู่ตะเภาใน
อนาคต แต่ในปัจจุบันพบว่าบางส่วนต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และอาจมีปัญหาเรื่องมวลชน   ซ่ึงจาก
การศึกษาเส้นทางที่ผ่านมาพบว่าบางส่วนได้ด าเนินการไว้อย่างดีแล้ว เพียงปรับให้เข้ารูปแบบอีกเล็กน้อย  
   แขวงทางหลวงชนบทระยอง ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ระยะที่ 2 ระยะก่อสร้างแบ่งเป็น 4 
ช่วง งบประมาณ 3,750 ล้านบาท ระยะทางทั้งหมด 90 กิโลเมตร  บางช่วงอยู่ในขั้นตอนศึกษา EIA 
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   มติท่ีประชุม  :  รับทร าบและให้ ฝ่ายเลขา ฯติดตามความคืบหน้า เรื่องแผน โครงการ /
งบประมาณ 
 
 4.3 การขยายโรงงานอุตสาหกรรม และปัญหาด้านผังเมือง 
   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง รายงานว่าตามที่ได้มีการน าเสนอข้อมูลการขยาย
โรงงานอุตสาหกรรม   ซ่ึงติดปัญหาด้านผังเมือง จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท อินโดรามา  เวนเจอร์ส โพลิ
เมอร์ส (ระยอง) จ ากัด (มหาชน) บริษัทไทคูณ จ ากัด และบริษัท  เอ็นซีอาร์ รับเบอร์ อินดัสตรี้  จ า กัด ที่ประชุม
มอบหมายส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง นัดทั้ง 3 บริษัทมาเจรจา และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ให้
ครบถ้วน และประชุมรับฟังความคิดเห็นภายในเดือนสิงหาคม 2559   
   จากการประชุมเม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ทั้ง 3 โรงงานอุตสาหกรรม ขอใช้ ม. 44 แก้ไข
ข้อก าหนดเพ่ือขยายพ้ืนที่เป็นกรณีพิเศษ กรณีนี้ ต้องมีการขอตามวิธีปกติ ได้ส่งเรื่องไปที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
เพ่ือพิจารณา และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดท าผังเมืองรวมบ้านค่าย-มาบข่า ควรน าไปบรรจุไว้ในผังเมืองรวมด้วย 
 
   มติท่ีประชุม : รับทราบและติดตามผลการด าเนินการ 

 4.4  การขับเคล่ือนการพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดระยองให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และเป็น
ระบบ    
    จากการประชุมครั้งที่ผ่านมาประธานหอการค้าจังหวัดระยอง น าเสนอว่าปัจจุบันมีการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางกลับกันบางพ้ืนที่ได้รับผลกระทบและเสื่อมโทรมจาก ปัญหาต่างๆ 
เช่น ขยะ การกัดเซาะชายฝั่ง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่หลายฝ่ายจะต้องเข้ามาร่วมมือในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
จังหวัดอย่างจริงจัง ที่ประชุมได้รับข้อเสนอของประธานหอการค้าจังหวัดระยอง และมอบหมายส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองและต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างาน ขึ้นมาเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ หรือแนวทาง
การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และเป็นระบบ   และเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อน 
    แทนท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัดระยอง เนื่องจากคณะกรรมการที่จังหวัดได้แต่งต้ังตามค าสั่ง
ดังกล่าว มีการปรับเปลี่ยนตัวบุคคล ปรับเปลี่ยนต าแหน่ง และยังไม่ครอบคลุมถึงหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้อง  
ตลอดจนความไม่ครอบคลุมถึงอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง จึงมีการแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงานพัฒนาการท่อ งเที่ยว ตามภารกิจ
หลักและอ านาจหน้าที่ท่ีสอดคล้องกับการด าเนินงานดังกล่าว  
    จัดท าร่างคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง และแบ่งเป็น
คณะกรรมการกลุ่มย่อยตามภารกิจงานและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดผลเป็นรูปธรรม 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการย่อยในแต่ละด้าน  จะน าแจ้งในการประชุม กรอ.    
ครั้งต่อไป 
    นายกสมาคมธุรกิจท่องเท่ียวจังหวัดระยอง แจ้งข้อมูลเก่ียวสถานที่ท่องเที่ยวแห่ งใหม่ใน
จังหวัดระยอง คือ สะพานรักษ์แสม ต าบลเนินฆ้อ พบว่าเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก จึงอยากให้มีการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวในอนาคต 



รายงานการประชุม กรอ.จังหวัดระยอง คร้ังท่ี 6/๒๕๕9                                                                              ๘ 
 

   มติท่ีประชุม : รับทราบและมอบหมายหน่วยงานดังนี้ ให้ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ระยอง จัดท าโครงการภาพรวมของจังหวัดระยอง และน าเข้าประชุม กรอ. เพ่ือของบประมาณ และน ารายละเอียด
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ให้ภาคเอกชน เช่น โรงแรม เพ่ือประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว ต่อไป 
   

  4.5 ขอความเห็นชอบจากผลการประชุมชี้แจงกรณีการเกิดไฟฟ้าดับในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด 
    ผู้แทนส านักงานจังหวัดระยอง สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2559   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง รายงาน
ว่าได้เกิดไฟฟ้าดับในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเม่ือเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ระยะเวลา  12 นาที ท าให้
ผู้ประกอบการเสียหายมากกว่า 3,000 ล้านบาท และมีความเห็นว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรมีมาตรการในการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย ซ่ึงความเสียหายดังกล่าวนอกจากจะ
เป็นการเสียหายทางเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นการเสียหายทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วย  ที่ประชุมได้มอบหมายให้ส านักงาน
จังหวัดระยองเชิญผู้เก่ียวข้อง มาให้ข้อมูลการด าเนินการในปัจจุบัน และอนาคตเพ่ือลดความเสียหาย 
     ส านักงานจังหวัดระยองเชิญผู้เก่ียวข้อง ประกอบด้วยผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย ผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้แทนบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้า (กลุ่มบริษัท โกวล์  กลุ่มบริษัท ปตท.)  ผู้แทนส านัก งาน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง (คุณ
ปกครอง ชาญโลหะ) อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดระยอง ร่วมประชุมหารือ เม่ือวันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง  โดย
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการประชุมฯ   
   การประชุมข้างต้นมีประเด็นส าคัญ และสรุปผลการประชุมฯ ดังนี้ 
   1) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย/ภาคเอกชน เห็นตรงกันที่แต่ละโรงงาน ทั้งในพ้ืนที่
การนิคมฯ และนอกเขตพ้ืนที่การนิคมฯ ต้องท าประเมินความเสี่ยงภายในโรงงาน ตามหลักการ Process Safety 
Management  (PSM) ซ่ึงจะช่วยให้ทราบความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาด้านการผลิตของตัวเอง โดยทุ โรงงานที่อยู่ เขต
นิคมฯ มาบตาพุด จะต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี ตามที่การนิคมฯ  ออกประกาศบังคับใช้ 
   2) การนิคมฯ แนะน าให้ทุกโรงงานพิจารณาการเลือกรับไฟฟ้าส ารองเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน โดย
อาจรับมาจากระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีความพร้อมในพ้ืนที่อยู่แล้ว 
   3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีแผนงานลงทุนสร้างสถานีไฟฟ้าระยอง 4 (ระดับ 
230 kV/115 V) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะลงทุนก่อสร้างสถานีไฟฟ้ามาบตาพุด 4 (115/22 kV) ในพ้ืนที่
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทั้งนี้ อยู่ในขั้นตอนเจรจาซ้ือขายที่ ดินกับทางการนิคมฯ ซ่ึงที่ประชุมฯ ขอให้ทั้ง 3 
หน่วยงานเร่งรัดการซ้ือขายที่ดินให้เสร็จเร็วท่ีสุด เพ่ือที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ และการไฟฟ้าส่วนภู มิภาคฯ จะได้เริ่ม
โครงการก่อสร้าง ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562  
   4) ข้อเสนออ่ืนๆ 
    (1) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและผู้ประกอบการ ได้น าเสนอประเด็นความจ าเป็นใน
การเตรียมความพร้อมและม่ันคงด้านระบบไฟฟ้าและน้ า ดิบซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญของระบบสาธารณูปโภค เพ่ือ
รองรับการลงทุนของภาคเอกชนที่มีอยู่เดิม และตาม 10 Cluster อุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาลในการ
พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) ซ่ึงหากระบบไฟฟ้าและน้ า ดิบ
ไม่พร้อม/ไม่ม่ันคงแล้วจะท าให้การลงทุนหยุดชะงักได้ 
    (๒) ผู้ประกอบการและภาคเอกชนได้แจ้งประเด็นปัญหาที่ต้องการให้ภาครัฐพิจารณาและ
ช่วยเหลือคือเง่ือนไขของคณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ต้ังเง่ือนไขให้ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
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ด้านอากาศ (Air Model) ส าหรับเขตควบคุมมลพิษในพ้ืนที่มาบตาพุด  และหลักการ Bubble Concept ซ่ึงท าให้
การขยายโรงงานด้านปิโตรเคมีและโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่มาบตาพุดท าได้ล าบาก ทั้งที่ข้อเท็จจริงจากการตรวจวัดสภาพ
อากาศจริงในพ้ืนที่มีค่าแตกต่างไปจากแบบจ าลองคณิตศาสตร์มาก (มีช่องว่างที่ท าให้ต้ังโรงงานและโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น
ได้) ข้อเท็จจริงต้ังแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่ในมาบตาพุดได้ติดต้ังและส่งมอบ
สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศตามที่ชุมชนต่างๆ ให้กับภาครัฐเพ่ือตรวจวัดอากาศตามความเป็นจริงในแต่ละพ้ืนที่
และพบว่าคุณภาพอากาศไม่ได้เจือปนมลสารในระดับที่ค านวณได้จาก Air Model จึงม่ันใจได้ว่าคุณภาพอากาศและ
สิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปยังคงรองรับการเจริญเติบโตทางภาคอุตสาหกรรมได้ในระดับหนึ่ง ภาครัฐจึงควรมีมาตรการใน
การผ่อนผันระดับของการก าหนดเขตควบคุมมลพิษ เพ่ือให้อุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐสามารถก่อสร้างในเขต
การพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกได้ รวมถึงอุตสาหกรรมไฟฟ้าและสาธารณูปการ 
    (๓) ภาคเอกชนเสนอเรื่องประเด็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะมายังจังหวัดระยองได้เสนอให้มา
สิ้นสุดบริเวณที่ว่างในอ าเภอบ้านฉางแทนที่จะวิ่งมาถึงกลางเมืองระยอง โดยเสนอให้มีระบบขนส่งทางรางแบบ
รถไฟฟ้า BTS ในกรุงเทพมหานครรองรับเพ่ือขนส่งคนเข้ามาในจังหวัดแทน 
   
  มติท่ีประชุม : แจ้งผู้เก่ียวข้องต่อไป แต่ในประเด็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงเป็นเรื่องที่ มีรายละเอียด
มากจึงให้พิจารณาอีกครั้ง 
 
 
  4.6 ข้อเสนอภาคเอกชน (ด้านการลงทุน ด้านแรงงาน ด้านการท่องเท่ียว ด้านโครงสร้าง 
พ้ืนฐานและโลจิสติกส์ และด้านกฎระเบียบท่ีเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจจังหวัด) 
    เลขาธิการหอการค้าจังหวัดระยอง  น าเสนอปัญหาระบบประปาของจังหวัดระยองซ่ึง
ด าเนินการโดย UU ปัญหาที่พบคือ ปัญหาท่อน้ าแตก น้ าไม่มีคุณภาพ ซ่ึงสัมปทานของ UU เหลืออีก 14 ปี 
เพ่ือที่จะรองรับ EEC จะท าอย่างไรเพ่ือแก้ปัญหาตรงนี้ อยากให้เชิญ UU และการประปาส่วนภูมิภาค เพ่ือสอบถาม
ถึงแผนการด าเนินงานในอนาคต  
   คุณปรัชญา สมะลาภา น าเสนอในเรื่องของข้อก าหนดในสัมปทาน ซ่ึงมีมาตรฐานการ
ให้บริการก าหนดไว้ชัดเจน ให้ตรวจสอบว่า UU สามารถท าได้ตามข้อก าหนดหรือไม่ 
   มติท่ีประชุม : มอบหมายฝ่ายเลขาฯ ท าหนังสือเชิญ การประปาส่วนภูมิภาค และ บริษัท UU 
เข้าร่วมการประชุม กรอ. ในครั้งถัดไป 
  
วาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี 
 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
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